

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Kết luận số 13-KL/ĐRSTU ngày 26/12/2019
của Trưởng Đoàn rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

Thực hiện Kết luận số 13-KL/ĐRSTU ngày 26/12/2019 của Trưởng Đoàn rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước 6 tháng cuối năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Nga Sơn. UBND huyện Nga Sơn đã ban hành Công văn số 28/UBND-TTr ngày 10/01/2020 V/v đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm toán.

UBND huyện Nga Sơn báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Trưởng Đoàn rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

1. Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí trên địa bàn huyện, nhất là việc phát hiện và xử lý đối với hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đối với những vụ việc phức tạp hoặc sai phạm lớn phải định hướng lãnh đạo xử lý kịp thời đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo:

2.1. Tăng cường công tác thanh tra kinh tế - xã hội thông qua việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, tập trung thanh tra các lĩnh vực trọng điểm như: Đầu tư xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản thu đóng góp của nhân dân...

2.2. Nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra, trong quá trình thanh tra phát hiện có sai phạm đã tập trung làm rõ, kết luận cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý đúng mức đối với những sai phạm, khuyết điểm.

2.3. Đã tập trung chỉ đạo và có biện pháp xử lý các sai phạm về kinh tế theo các kết luận thanh tra gồm:

- Việc thu hồi 119.616.000 đồng kinh phí rà phá bom mìn của Lữ đoàn công binh 279 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI: Ngày 27/12/2018, UBND huyện Nga Sơn đã có Công văn số 1357/UBND-TTr đôn đốc đơn vị thực hiện nộp tiền thu hồi theo Thông báo kết quả Kiểm toán số 505/TB-KTNN ngày 08/9/2017 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI. Lữ đoàn công binh 279 đã có công văn số 28/LĐ-PTM ngày 07/01/2019 V/v đề nghị UBND huyện Nga Sơn cho



phép Lữ đoàn giải trình sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước: đề nghị được đề chi phí các vấn đề phát sinh như: Mua xăng dầu, Tiếp khách, những vấn đề không có trong dự toán để phục vụ cho thi công của dự án (Có văn bản kèm theo).

Sau khi có Kết luận số 13-KL/ĐRSTU ngày 26/12/2019 của Trường Đoàn rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND huyện Nga Sơn đã có Công văn số 28/UBND-TTr ngày 10/01/2020 gửi cho Lữ đoàn công binh 279, tiếp tục đơn đốc đơn vị thực hiện nộp tiền thu hồi theo Thông báo kết quả Kiểm toán số 505/TB-KTNN ngày 08/9/2017 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI kiểm toán (Có văn bản kèm theo).

- Thu hồi 15.713.000 đồng Công trình Trường Mầm non xã Nga Tân theo Kết luận số 6624/KL-SXD, ngày 27/11/2014 của Thanh tra Sở Xây dựng: Khoản tiền thu hồi 15.713.000 đồng Công trình Trường Mầm non xã Nga Tân, không thu hồi được, do đơn vị thi công là Công ty TNHH Thái Hoàng Trang đã phá sản (Có báo cáo của UBND xã Nga Tân kèm theo).

- Việc thực hiện giảm trừ khi quyết toán công trình 1.096.512.000 đồng theo Kết luận thanh tra số 1918/KL-SXD, ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng: UBND huyện đã thực hiện giảm trừ được 742.634.000 đồng; số chưa thực hiện còn 777.958.000 đồng. Do trong thời điểm hiện nay, một số công trình vừa thi công xong, chưa nghiệm thu quyết toán, chưa hoàn thành hồ sơ để quyết toán nên chưa thực hiện việc giảm trừ, sau khi nghiệm thu và lập hồ sơ quyết toán A-B sẽ thực hiện việc giảm trừ quyết toán.

3. UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị công khai Kết luận của Trường đoàn rà soát, giao cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận về UBND huyện để tổng hợp báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời chỉ đạo tập thể, các cá nhân Thanh tra huyện có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kết luận, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những khuyết điểm, sai phạm theo đúng nội dung của kết luận.

Trên đây là kết quả thực hiện Kết luận của Trường Đoàn rà soát về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Nga Sơn. UBND huyện Nga Sơn báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết và chỉ đạo ./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TTr (02 bản).



Trần Ngọc Quyết

Nga Sơn, ngày 03 tháng 03 năm 2020

**TRÍCH BIÊN BẢN HỌP KIỂM ĐIỂM
THEO KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN RÀ SOÁT**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 03 tháng 03 năm 2020, Thanh tra huyện tiến hành họp kiểm điểm theo kết luận của Trưởng Đoàn rà soát.

I. Thành phần tham dự hội nghị:

Tổng số cán bộ: 5 đ/c; Có mặt: 4 đ/c; Vắng: 1 (đang đi học).

* Chủ tọa hội nghị: Đồng chí Mai Ngọc Oánh - Chánh thanh tra

* Thư ký hội nghị: Đồng chí Hoàng Thị Dung - CV thanh tra

II. Nội dung hội nghị:

Đồng chí Chánh thanh tra triển khai Kết luận của Trưởng Đoàn rà soát và việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Trưởng Đoàn rà soát, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục nhưng tồn tại, hạn chế theo kết luận của Trưởng Đoàn rà soát đã chỉ ra.

1. Kiểm điểm tập thể Thanh tra huyện:

Có 4 ý kiến tham gia và cả 4 ý kiến đều thống nhất quan điểm: Tập thể Thanh tra huyện kiểm điểm rút kinh nghiệm về những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra trong Kết luận của Trưởng Đoàn rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết quả biểu quyết: Tập thể Thanh tra huyện tự kiểm điểm rút kinh nghiệm: $4/4 = 100\%$ ý kiến tán thành.

2. Kiểm điểm cá nhân:

2.1. Đồng chí: Mai Ngọc Oánh - Chánh Thanh tra huyện trình bày bản tự kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân trước hội nghị và đã có 3 ý kiến tham gia và cả 3 ý kiến đều thống nhất quan điểm:

* Quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều thiếu sót cụ thể như:

- Việc tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm chưa tập trung thanh tra vào các lĩnh vực trọng điểm như: Đầu tư xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện các chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản thu đóng góp của nhân dân...

- Chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao, việc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán còn hạn chế.

- Cá nhân đồng chí Mai Ngọc Oánh tự kiểm điểm nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn rà soát đã chỉ ra. Phối hợp với các phòng, ban ngành tham mưu cho UBND huyện nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra trên địa bàn huyện.

* Về hình thức kỷ luật:

Xét thấy những khuyết điểm thiếu sót trong quá trình quản lý của cá nhân đồng chí Mai Ngọc Oánh - Chánh Thanh tra: tự kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm.

* Biểu quyết hình thức kỷ luật:

4/4 = 100% ý kiến tán thành hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

2.2. Đồng chí: Phạm Tiến Dũng - Phó Chánh Thanh tra huyện trình bày bản tự kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân trước hội nghị và đã có 3 ý kiến tham gia và cả 3 ý kiến đều thống nhất quan điểm:

* Quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều thiếu sót cụ thể như:

- Việc tham mưu cho Chánh Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm chưa tập trung thanh tra vào các lĩnh vực trọng điểm như: Đầu tư xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện các chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản thu đóng góp của nhân dân...

- Chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao, việc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán còn hạn chế.

- Cá nhân đồng chí Phạm Tiến Dũng tự kiểm điểm nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn rà soát đã chỉ ra. Phối hợp với các phòng, ban ngành tham mưu cho Chánh Thanh tra huyện nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra trên địa bàn huyện.

* Về hình thức kỷ luật:

Xét thấy những khuyết điểm thiếu sót trong quá trình quản lý của cá nhân đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Chánh Thanh tra: tự kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm.

* Biểu quyết hình thức kỷ luật:

4/4 = 100% ý kiến tán thành hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm

2.3. Đồng chí: Hoàng Thị Dung - Chuyên viên Thanh tra huyện, trình bày bản tự kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân trước hội nghị và đã có 3 ý kiến tham gia và cả 3 ý kiến đều thống nhất quan điểm:

* Quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều thiếu sót cụ thể như:

- Việc tham mưu cho lãnh đạo xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm chưa tập trung thanh tra vào các lĩnh vực trọng điểm như: Đầu tư xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện các chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản thu đóng góp của nhân dân...

- Chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao, việc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán còn hạn chế.

- Cá nhân đồng chí Hoàng Thị Dung tự kiểm điểm nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn rà soát đã chỉ ra.

* Về hình thức kỷ luật:

Xét thấy những khuyết điểm thiếu sót trong quá trình quản lý của cá nhân đồng chí Hoàng Thị Dung - Chuyên viên Thanh tra: tự kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm.

* Biểu quyết hình thức kỷ luật:

4/4 = 100% ý kiến tán thành hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm

III. Kết luận:

Các cá nhân phụ trách còn những khuyết điểm nêu trên, trong thời gian tới sẽ nghiêm túc khắc phục, đề cùng với Tập thể Thanh tra huyện thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong Kết luận của Trường Đoàn rà soát, cụ thể:

Hằng năm xây dựng kế hoạch thanh tra và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: Đầu tư xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện các chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản thu đóng góp của nhân dân...; Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, trong quá trình thanh tra khi phát hiện sai phạm sẽ tập trung làm rõ, kết luận cụ thể đúng với tính chất sai phạm cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính khả thi; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có biện pháp xử lý dứt điểm việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Hội nghị kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



Hoàng Thị Dung

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Mai Ngọc Oánh

Thanh Ng.

BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH
LỮ ĐOÀN 279

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/LĐ-PTM
V/v Đề nghị UBND huyện Nga Sơn
cho phép Lữ đoàn giải trình sau khi
có kết luận của Kiểm toán NN

Ninh Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-BTL ngày 09/8/2012 của Bộ Tư lệnh Công binh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Đường giao thông nội bộ trục Đông Tây và nạo vét dòng sông Voi (Đoạn từ mỏm Cóc đến làng Nhân Sơn) Thuộc dự án đầu tư Khu du lịch Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn;

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 51/2012/HĐ-RPBM ngày 23/8/2012 giữa Ban QLDA đầu tư XD huyện Nga Sơn với Lữ đoàn 279 - Bộ Tư lệnh Công binh;

Căn cứ vào khối lượng công việc đề ra Lữ đoàn 279 đã thành lập 03 đội thi công và 01 Ban Chỉ huy công trường để phục vụ công tác rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Đường giao thông nội bộ trục Đông Tây và nạo vét dòng sông Voi (Đoạn từ mỏm Cóc đến làng Nhân Sơn) Thuộc dự án đầu tư Khu du lịch Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn từ ngày 25/8/2012. đến ngày 25/9/2012. Sau khi hoàn thành nội dung công việc đơn vị cùng với Ban QLDA đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán đúng quy định.

Nay Lữ đoàn nhận được công văn số 1357/UBND-TTr về việc thực hiện nộp trả kinh phí vào NSNN theo kết luận của Kiểm toán nhà nước về công tác rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Đường giao thông nội bộ trục Đông Tây và nạo vét dòng sông Voi (Đoạn từ mỏm Cóc đến làng Nhân Sơn) Thuộc dự án đầu tư Khu du lịch Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn với số tiền là: 119.616.000 đồng.

Lữ đoàn 279 xin giải trình như sau:

1. Khi Quyết toán

Chi phí nhân công là: 178.813.374 đồng.

Tổng Quyết toán là: 503.382.000 đồng.

(Có phụ lục Quyết toán kèm theo).

2. Sau khi có kết luận của kiểm toán.

- Đơn vị tổ chức 03 đội dò tìm, thời gian 30 ngày:

03 đội x 25 người x 30 ngày x 60.000 đồng/ngày = 135.000.000 đồng.

Đơn vị thành lập Ban công trường gồm 07 người (Trong báo cáo có nêu).

07 người x 30 ngày x 60.000 đồng/ngày = 12.600.000 đồng.

(Gồm: 01 Chỉ huy công trường; 01 phó Chỉ huy công trường; 01 lái xe cho chỉ huy; 01 lái xe Quân y; 01 Y sỹ; 01 nhân viên tài chính kiêm phục vụ; 01 kiểm tra kỹ thuật).

Vậy Chi phí nhân công là: 147.600.000 đồng.

Khi đưa vào bảng tổng Quyết toán là: 455.902.000 đồng.

(Có phụ lục Quyết toán kèm theo).

3. Sau khi so sánh và phải nộp lại là:

503.382.000 đồng - 455.902.000 đồng = 47.480.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Ghi chú: Nếu theo kết luận của Kiểm toán thì Đơn vị không có 40% chi phí nhân công. 40% Chi phí nhân công theo quy định là để chi phí các vấn đề phát sinh như: Mua xăng dầu, Tiếp khách, những vấn không có trong dự toán để phục vụ cho thi công của dự án.

Lữ đoàn 279 Kính mong UBND huyện Nga Sơn, các ban ngành có liên quan xem xét, tạo điều kiện theo đề nghị của Lữ đoàn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: BM, N02.



Đại tá Lê Quang Hợp

TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN

(Kèm theo Công văn số: 28/LĐ-PTM ngày 07 tháng 01 năm 2019)

Dự án: đường giao thông nội bộ trục Đông Tây và nạo vét dòng sông Voi (đoạn từ Mỏm Cóc đến làng Nhân Sơn) thuộc dự án đầu tư khu Du Lịch Mai An Tiêm - huyện Nga Sơn

Hạng mục: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

TT	Khoản mục chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Thành tiền
I	Chi phí trực tiếp			
1	Chi phí vật liệu	VL	Bảng phân tích DT	106.911.582
2	Nhân công	NC	Bảng phân tích DT	178.813.374
3	Chi phí máy	M	Bảng phân tích DT	105.148.761
4	Trực tiếp khác	TT	$1,5\% \times (VL + NC + M)$	5.863.106
II	Cộng chi phí trực tiếp	T	$VL + NC + M + TT$	396.736.823
III	Chi phí chung	C	$40\% * NC$	71.525.350
	<i>Cộng giá thành xây dựng</i>	Z	T + C	468.262.172
IV	Chi phí khác	K	$K1 + K2 + K3 + K4 + K5$	35.119.663
1	Chi phí khảo sát, lập phương án dự toán.	K1	$3\% * Z$	14.047.865
2	Chi phí lán trại.	K2	$1\% * Z$	4.682.622
3	Chi phí thẩm định	K3	$0,5\% * Z$	2.341.311
4	Kiểm tra chất lượng thi công	K4	$1\% * Z$	4.682.622
5	Chi phí huỷ vật nổ tìm được	K5	$2\% * Z$	9.365.243
	Cộng giá trị dự toán	Q	G + K	503.381.835
	Làm tròn			503.382.000
Bảng chữ: Năm trăm linh ba triệu, ba trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn.				

TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN SAU KHI CÓ KẾT LUẬN CỦA KIỂM TOÁN

(Kèm theo Công văn số: 28/LĐ-PTM ngày 07 tháng 01 năm 2019)

Dự án: đường giao thông nội bộ trục Đông Tây và nạo vét dòng sông Voi (đoạn từ Mỏm Cóc đến làng Nhân Sơn) thuộc dự án đầu tư khu Du Lịch Mai An Tiêm - huyện Nga Sơn

Hạng mục: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

TT	Khoản mục chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Thành tiền
I	Chi phí trực tiếp			
1	Chi phí vật liệu	VL	Bảng phân tích DT	106.911.582
2	Nhân công	NC	Bảng phân tích DT	147.600.000
3	Chi phí máy	M	Bảng phân tích DT	105.148.761
4	Trực tiếp khác	TT	$1,5\% \times (VL + NC + M)$	5.394.905
II	Cộng chi phí trực tiếp	T	$VL + NC + M + TT$	365.055.248
III	Chi phí chung	C	$40\% * NC$	59.040.000
	<i>Cộng giá thành xây dựng</i>	Z	$T + C$	424.095.248
IV	Chi phí khác	K	$K1 + K2 + K3 + K4 + K5$	31.807.144
1	Chi phí khảo sát, lập phương án dự toán.	K1	$3\% * Z$	12.722.857
2	Chi phí lán trại.	K2	$1\% * Z$	4.240.952
3	Chi phí thẩm định	K3	$0,5\% * Z$	2.120.476
4	Kiểm tra chất lượng thi công	K4	$1\% * Z$	4.240.952
5	Chi phí huỷ vật nổ tìm được	K5	$2\% * Z$	8.481.905
	Cộng giá trị dự toán	Q	$G + K$	455.902.392
	Làm tròn			455.902.000

Bảng chữ: Bốn trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm linh hai nghìn đồng chẵn.

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SON**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1557/UBND - TTr

Nga Son, ngày 27 tháng 12 năm 2018

V/v đơn đốc thực hiện
kết luận sau thanh tra, kiểm toán.

- Kính gửi: - Lữ đoàn 279 - Bộ tư lệnh Công Binh;
- Chủ tịch UBND xã Nga Thiện;
- Chủ tịch UBND xã Nga Tân.

Thực hiện Kết luận số 04-KL/ĐRSTU ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Đoàn rà soát Tỉnh ủy Thanh Hóa đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Theo kết quả của Đoàn rà soát hiện nay còn 03 đơn vị chưa thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước gồm:

- Lữ đoàn 279 - Bộ tư lệnh Công Binh Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, chưa nộp tiền thu hồi kinh phí rà phá bom mìn, số tiền là 119.616.000đ (bằng chữ: Một trăm mười chín triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng), theo TB kết quả Kiểm toán số 505/TB-KTNN ngày 08/9/2017 của Kiểm toán nhà nước khu vực XI;

- UBND xã Nga Tân, chưa thu hồi nhà thầu xây lắp Công ty TNHH Thái Hoàng Trang, số tiền là: 15.713.000đ (bằng chữ: Mười lăm triệu bảy trăm mười ba nghìn đồng) theo KL số 6624/KL-SXD ngày 27/11/2014 của Thanh tra Sở xây dựng Thanh Hóa;

- UBND xã Nga Thiện thực hiện giảm trừ 27.422.000đ (bằng chữ: Hai bảy triệu bốn trăm hai nghìn đồng), khi quyết toán công trình Kiên cố hóa kênh tưới nối tiếp cầu máng từ thôn 4 đi thôn 1,2,3 xã Nga Thiện (theo KL số 6624/KL-SXD ngày 27/11/2014 của Thanh tra Sở Xây dựng Thanh Hóa);

Để thực hiện nghiêm túc Kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đề nghị Lữ Đoàn 279- Bộ Tư lệnh Công binh, UBND xã Nga Tân, UBND xã Nga Thiện nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 25/02/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTr(02).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Quyết

TTr

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28 /UBND -TTr

Nga Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2020

V/v đơn đốc thực hiện
kết luận sau thanh tra, kiểm toán.

Kính gửi: Lữ đoàn 279 - Bộ tư lệnh Công Binh

Thực hiện Kết luận số 13-KL/ĐRSTU ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Đoàn rà soát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Theo kết quả của Đoàn rà soát hiện nay Lữ đoàn 279 - Bộ tư lệnh Công Binh Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, chưa nộp tiền thu hồi kinh phí rà phá bom mìn, số tiền là: 119.616.000đ (theo TB kết quả Kiểm toán số 505/TB-KTNN ngày 08/9/2017 của Kiểm toán nhà nước khu vực XI).

Ngày 27/12/2018 UBND huyện Nga Sơn đã có công văn số 1357/UBND-TTr đơn đốc đơn vị thực hiện nộp tiền thu hồi theo Thông báo của Kiểm toán nhà nước khu vực XI.

Ngày 07/01/2019, Lữ đoàn 279 - Bộ tư lệnh công binh đã có văn bản giải trình số tiền 119.616.000đ Kiểm toán đề nghị thu hồi (Lữ đoàn dùng để mua xăng dầu, tiếp khách và những vấn đề phát sinh không có trong dự toán). UBND huyện đã báo cáo với Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhưng Đoàn rà soát không đồng ý với việc giải trình của Lữ Đoàn 279 - Bộ tư lệnh công binh; đồng thời yêu cầu UBND huyện Nga Sơn tiếp tục đơn đốc Lữ đoàn nộp tiền thu hồi theo Thông báo của Kiểm toán nhà nước khu vực XI.

UBND huyện Nga Sơn đề nghị Lữ đoàn công binh 279, thực hiện theo Thông báo Kiểm toán và Kết luận của Đoàn rà soát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa hoặc kiến nghị đến Kiểm toán nhà nước khu vực XI để được xem xét. Nếu không có văn bản chấp nhận của Kiểm toán nhà nước khu vực XI thì đơn vị phải thực hiện việc nộp tiền thu hồi theo Thông báo số 505/TB-KTNN của Kiểm toán nhà nước khu vực XI./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TTr(02 bản).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Quyết

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGA TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 12 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc thực hiện kết luận thanh tra của Sở xây dựng
(theo công văn số 1357/UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND Huyện Nga Sơn)

Kính gửi: Ủy ban nhân Huyện Nga Sơn

Căn cứ nội dung công văn số 1357/UBND Ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Ủy ban nhân dân Xã Nga Tân báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra số 6624/KL-SXD ngày 27/11/2014 của Giám đốc Sở xây dựng Thanh Hóa; nội dung như sau:

1/ Trong nội dung kết luận của thanh tra Sở xây dựng thu hồi số tiền sai phạm đối với đơn vị thi công là: Công ty TNHH Thái Hoàng Trang; Địa chỉ: Lô 18 – Nơ 4 – Khu đô thị Đông Bắc Ga – Phường Đông Thọ – TP Thanh Hóa ,
- Số tài khoản: 3530-211000439; Mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2; số tiền phải thu hồi của Công ty Thái Hoàng Trang là: 15.713.000 đồng (Mười năm triệu bảy trăm mười ba nghìn đồng) Đến nay công ty chưa nộp lại số tiền trên về Ngân sách Nhà nước, Đến nay UBND Xã Nga Tân đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH Thái Hoàng Trang nhiều lần nhưng không liên lạc được do công ty đã phá sản không hoạt động, Vậy UBND Xã Nga Tân Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về tình hình thực hiện theo kết luận số 6624/KL-SXD của Công ty TNHH Thái Hoàng Trang và đề nghị có biện pháp giải quyết.

Nơi gửi:

- Thanh tra Huyện (B/C)
- Lưu VP UBND Xã

**TM/ UBND XÃ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Liên